

TIỀN HẢI

Nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp

Tiền Hải là huyện không chỉ có khu công nghiệp lâu đời nhất tỉnh mà còn được mở rộng, đầu tư hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển và thành lập khu kinh tế Thái Bình. Đây đều là những lợi thế để Tiền Hải thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Điểm nhấn của Tiền Hải thời gian qua là đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp Tiền Hải lên 466ha. Đây là khu vực được xác định là trọng điểm phát triển hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam của tỉnh nằm trên tuyến đường bộ ven biển nối từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sắp được triển khai, cách sân bay quốc tế Cát Bi, cảng biển Đình Vũ và cảng biển nước sâu Lạch Huyện khoảng 40km, rất thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ngoài ra, khu công nghiệp này còn có lợi thế rất lớn về nguồn năng lượng điện, than, khí đốt tự nhiên với trữ lượng lớn, có thể khai thác lâu dài cùng quỹ đất sạch ven biển thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như luyện gang, thép, sản xuất gạch ốp lát, sành sứ vệ sinh, sứ dân dụng, thủy tinh cao cấp...



Dây chuyền sản xuất của nhà máy gạch men Mikado.

từ ngoài khơi bể Sông Hồng vào bờ đã đáp ứng nhu cầu về năng lượng phục vụ cho các dự án công nghệ cao, sử dụng nhiều nhiên liệu. Với công suất khoảng 200 triệu m³ khí/năm, hiện Xi nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc cung cấp cho khu công nghiệp Tiền

Hải và khí nén đi các khu công nghiệp ở miền Bắc khoảng 95% công suất của mỏ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt khí thiên nhiên trong sản xuất công nghiệp. Việc sử dụng khí thiên nhiên trong sản xuất công nghiệp đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm

được một phần chi phí so với việc sử dụng các nguồn nhiên liệu khác, giảm chi phí bảo vệ môi trường và chi phí bảo dưỡng thiết bị, từ đó tạo được lợi thế cạnh tranh so với các đơn vị sản xuất khác. Với lợi thế này, khu công nghiệp Tiền Hải đang trở thành khu công

nh nghiệp sử dụng khí trọng điểm tại miền Bắc, lấy khí làm cơ sở để phát triển và thu hút các nhà đầu tư. Ngoài ra, Tiền Hải còn có 16 xã nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Đây là khu kinh tế tổng hợp bao gồm các phân khu chức năng như khu Trung tâm điện lực Thái Bình; các khu, cụm công nghiệp; khu cảng và dịch vụ cảng; khu đô thị, dịch vụ; khu du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí... Tất cả những khu vực này đều được áp dụng các cơ chế, chính sách có mức độ khuyến khích, ưu đãi cao nhất theo pháp luật hiện hành. Vì thế, đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư chọn Tiền Hải để xây dựng các nhà máy sản xuất. Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thời gian qua, Tiền Hải đã thu hút được hàng chục dự án đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Điển hình như đã thu hút Tổng công ty Viglacera đầu tư hai dự án sản xuất gạch granit cao cấp với tổng công suất 3,5 triệu m²/năm và trở thành

nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tiền Hải. Đến nay, Tổng công ty Viglacera đã tạo mặt bằng sạch 27ha cho khu công nghiệp cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và các khu dịch vụ hoàn hảo vận hành đạt tiêu chuẩn quốc tế sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với những nỗ lực trên, Tiền Hải đã thu hút được Tập đoàn Toyoda Gosei là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về phụ tùng ô tô, chuyên cung cấp cho hãng xe Toyota (Nhật Bản) đầu tư vào khu công nghiệp với diện tích 11ha. Mặc dù mới đang hình thành dự án ở bước đầu song điều đó cho thấy tiềm năng ở Tiền Hải rất lớn. Bởi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư rất bài bản và tính toán rất kỹ lưỡng tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Do đó, có thể khẳng định thêm về môi trường đầu tư của Tiền Hải rất nhiều triển vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Tiền Hải đang tập trung xây dựng hạ tầng, hệ thống giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh và tiềm năng, sức mạnh của huyện, chắc chắn trong thời gian không xa Tiền Hải sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn về địa bàn.

THU THỦY

► Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP

(nhandan.com.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nghị định quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư và quy định vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP. Cụ thể, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ hơn 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%. Phần nhà nước tham gia trong dự án PPP không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu... Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức PPP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018.



Ảnh minh họa

► Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

(nhandan.com.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo đó, ba đối tượng sẽ được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Một là, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối. Hai là, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo. Ba là, diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng, bao gồm: hộ gia đình, cá nhân nông dân được nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhân và bộ đội nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất, tình hình biến chế hưởng trợ cấp một lần hoặc hưởng trợ cấp một số năm về sống thường trú tại địa phương; hộ gia đình, cá nhân là xã viên HTX sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của HTX, nông trường quốc doanh; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường viên đã công nhận đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật... Mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cụ thể theo từng vùng, cao nhất là 1,811 triệu đồng/ha/vụ.



Ảnh minh họa

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM THÁI BÌNH

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng, chống lụt, bão

Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão, hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đang tập trung dồn sức đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão do đơn vị quản lý.

Theo báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đề điều, thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2018 của hai công ty thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình, hiện nay, trên các tuyến đề sông, đề cửa sông, đề biển có 179 công trình dưới đề do 2 công ty quản lý, khai thác. Trong đó, một

số công trình bị hư hỏng các bộ phận như: cánh van, cánh phai, hèm phai, dàn van, bộ phận đóng mở... ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành và phòng, chống lụt, bão cần được sửa chữa kịp thời. Những năm qua, các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác

công trình thủy lợi Nam Thái Bình quản lý thường xuyên được tu bổ, sửa chữa, từng bước đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trước mùa mưa bão năm 2018, Công ty đã chỉ đạo, triển khai xuống các xí nghiệp trực thuộc kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện tu bổ, sửa chữa các công trình. Trong điều kiện nguồn vốn còn khó khăn, Công ty tập trung ưu tiên sửa chữa các công trình đầu mối như cống dưới đê, cống đập nội đồng chính, trạm bơm tiêu ứng... Đến thời điểm này, các hạng mục công trình xây dựng, tu bổ, sửa chữa đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tốt cho sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống lụt, bão. Sau hơn 5 tháng triển khai thi công, với nỗ lực của nhà thầu, đến nay, công trình xây dựng, cải tạo cống Khổng, xã Nam Hưng (Tiền Hải) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như:

xây dựng cống, kènh cửa ra phía sông, kènh cửa ra phía trong đồng... Trong thời gian tới, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục như: cứng hóa mặt đê, xây dựng tường chắn sóng và gia cố mái đê phạm vi xây dựng cống. Công trình phần đầu hoàn thành cuối tháng 5/2018. Việc xây dựng cống Khổng mới thay thế cống Khổng cũ nhằm đáp ứng nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho 980ha diện tích của các xã: Nam Hưng, Nam Thanh, Nam Thịnh, Nam Thắng, Nam Trung (Tiền Hải). Bên cạnh đó còn bảo đảm an toàn đề điều cho tuyến đề biển số 5 trong phòng, chống thiên tai. Cùng với công trình xây dựng, cải tạo cống Khổng, đến thời điểm này, công trình xử lý cấp bách cống Dương Liễu tại vị trí km190+600 đề tả Hồng Hà, xã Minh Tân (Kiến Xương) cũng đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Đơn vị thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phần đầu bàn giao để đưa vào sử dụng trong tháng 5/2018. Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần chủ động trong công tác tưới, tiêu, đáp ứng yêu cầu sản xuất, an toàn đề điều trong công tác phòng, chống thiên tai. Phạm Hưng



Công trình xây dựng, cải tạo cống Khổng, xã Nam Hưng (Tiền Hải) phần đầu hoàn thành cuối tháng 5/2018.

Làm giàu từ rau màu

Chuyển 1 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu các loại, gia đình chị Trần Thị The, thôn 4, xã Vũ Đoài (Vũ Thu) thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chủ trương của xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Đoài đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ. Chị The tích cực tham gia, từ kiến thức học được, chóng qua lao động thực tiễn, chị nhận thấy muốn có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp phải nắm bắt kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật

mới và mạnh dạn áp dụng vào thực tế. Chị đã thay đổi tư duy và xác định nghiêm túc đối với nghề trồng rau, bàn với chồng chuyển 1 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu các loại. Chị The nhớ lại, nhiều năm trước anh chị chỉ đơn thuần trồng lúa, ít hoa màu và chăn nuôi theo hộ, thu nhập chẳng đáng là bao. Từ năm 2011, với tổng diện tích 1 mẫu ruộng của gia đình sau khi dồn điền đổi thửa và nhận khoán của người anh, qua 11 lần cải tạo, hùt

bùn nâng cao mặt ruộng, anh chị trồng chuyên canh rau màu các loại. Mỗi năm 3 vụ, mùa nào thức ấy, anh chị trồng bắp cải, su hào, súp lơ, bí xanh, các loại rau cải, cà chua, dưa chuột, dưa lê... Vừa làm vừa học hỏi, hai vợ chồng không quản nắng mưa, chịu khó trồng rau theo hướng hàng hóa. Ngày nào vợ chồng chị cũng có mặt ở ruộng, lúc nhổ cỏ, bón phân, tỉa lá, lúc làm đất, vun xới... Rau, củ, quả càng xanh tốt, sai quả chị The càng đam mê. Chị nắm rõ "tinh nết" của

từng loại rau: với cà chua thì chăm sóc thế nào, bón phân gì? Dưa chuột, dưa lê thì liều lượng bón phân ra sao... Nhờ thế, rau màu của chị luôn xanh tốt, đạt sản lượng cao. Đến nay, 1 mẫu ruộng cho gia đình chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Nghề trồng rau đã giúp chị xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi dạy con cái ăn học. Theo chị The, làm rau thành công đầu tiên phải lấy khâu an toàn thực phẩm lên hàng đầu, không vì chạy theo lợi ích, số

lượng mà làm mất đi uy tín, giá trị sản phẩm mình làm ra. Do vậy, trong quá trình trồng và bán rau, anh chị luôn tự nhủ phải bảo đảm "4 đúng": đúng về giống, nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nguồn nước, có như vậy mới tạo sự yên tâm, tin tưởng cho khách hàng. Ngoài ra, cần nghiên cứu xem thị trường cần loại rau gì, tránh trồng nhiều rồi không tiêu thụ được. Nhờ trồng xen canh các loại hoa màu nên có ngày gia đình chị xuất bán tới 100kg rau, củ, quả các loại. Không bằng lòng với những gì đã có, chị tiếp tục học tập kinh nghiệm qua sách báo, nghe đài, xem ti vi để tăng thêm kiến thức về việc chọn giống phù hợp, chăm sóc tốt, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Chị Vũ Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Đoài cho biết: Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, làm giàu cho gia

đình, chị The còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều chị em trồng rau màu đạt hiệu quả, đồng thời tích cực tham gia các

hoạt động hội, là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi ở địa phương.

PHƯƠNG ANH



Từ rau màu, gia đình chị The có thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.